

CÔ GIÁO LƯU THỊ KHANH THAM GIA HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP QUẬN MÔN NGỮ VĂN NĂM HỌC 2022 – 2023

Hội thi GVG cấp Quận là hoạt động chuyên môn được Phòng GD&ĐT Quận Long Biên tổ chức hàng năm nhằm phát hiện, tôn vinh những giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi; tạo điều kiện để các giáo viên thể hiện năng lực, phát huy sự sáng tạo; học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng hiệu quả các phương tiện dạy học... Hội thi cũng là một dịp để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên; từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.



BGH nhà trường và BGK chúc mừng cô Lưu Thị Khanh hoàn thành phần thi

Tham gia Hội thi GVG cấp quận năm học 2022 – 2023, cô giáo Lưu Thị Khanh đã lựa chọn bài dạy: “*Cuộc chạm trán trên đại dương*” (tác giả Giuyn Vecno, trích “*Hai vạn dặm dưới biển*”) trong chương trình Ngữ văn 7. Đây là văn bản thuộc thể loại truyện khoa học viễn tưởng – một thể loại hoàn toàn mới đối với học sinh. Vì vậy, trong quá trình khám phá văn bản, các hoạt động của cô giáo đã bám sát đặc trưng thể loại để giúp học sinh nhận biết được những yếu tố tiêu biểu của truyện khoa học viễn tưởng. Từ đó giúp các em có những kỹ năng cơ bản khi tìm hiểu một văn bản truyện khoa học viễn tưởng nói chung. Đặc biệt, cô giáo Lưu Thị Khanh cũng chú trọng sử dụng các kỹ thuật dạy học nhằm phát huy sự chủ động sáng tạo của học sinh như: bắt cặp chia sẻ, thuyết trình, phản biện...



Tiết thi GVG môn Ngữ văn của cô Lưu Thị Khanh



Học sinh thuyết trình về ước mơ của em



Cả lớp cùng hát bài Ước mơ tuổi thơ do cô Lưu Thị Khanh viết lời

Ở phần thi báo cáo, cô giáo Lưu Thị Khanh đã trình bày giải pháp: “*Nâng cao chất lượng giờ dạy học nói nghe trong chương trình Ngữ văn 6*”. Giải pháp được xuất phát từ thực trạng các tiết học nói nghe chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Một số giáo viên lại chú trọng rèn luyện kỹ năng viết, chưa có nhiều phương pháp sáng tạo để khuyến khích, tạo điều kiện và phát triển năng lực nói nghe của học sinh. Do vậy, một bộ phận học sinh còn yếu về kỹ năng nói nghe; ngại nói trong giờ học, có tâm lý ngượng ngùng, dè dặt vì sợ nói sai, không có đủ thông tin để diễn đạt. Giải pháp có ý nghĩa giúp học sinh hứng thú, tích cực tham gia vào giờ học nói nghe; tạo cơ hội cho học sinh phát triển năng lực giao tiếp; góp phần phát triển năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo ở người học.



Cô Lưu Thị Khanh trong phần thi trình bày giải pháp

Sau hai phần thi của cô giáo Lưu Thị Khanh, các giáo viên nhóm văn của nhà trường đã được lắng nghe những ý kiến đánh giá, nhận xét từ ban giám khảo. Đây thực sự là những ý kiến vô cùng quý giá để nhóm văn của nhà trường rút kinh nghiệm và dạy học có hiệu quả hơn các tiết dạy văn bản thuộc thể loại truyện khoa học viễn tưởng.



Tổ, nhóm chuyên môn dự nghe nhận xét, góp ý



Xin chúc mừng cô giáo Lưu Thị Khanh đã hoàn thành xuất sắc các phần thi của mình.